



ใบแถลงข่าว เรื่อง “การคุกคามแกนนำกลุ่มอนุรักษ์ฯ ผู้คัดค้านการใช้พื้นที่ป่าพรุขยายโรงงานถลุงเหล็ก อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์”

เนื่องด้วยคณะกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและป่า ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากมูลนิธิสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยและราษฎร ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เรื่องการใช้พื้นที่ป่าพรุ หรือบ้านในพรุหมู่ที่ 7 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าพรุที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นพื้นที่ป่าชุมชนที่ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์และดูแลร่วมกันมาอย่างยาวนาน ในช่วงฤดูหนาวจะมีนก อพยพมาอาศัยและวางไข่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำของชุมชน พื้นที่ดังกล่าวมีการออกเอกสารสิทธิ์บางส่วน มีเนื้อที่โดยประมาณ 400-500 ไร่ และก่อนการออกเอกสารสิทธิ์ ผู้ขอเอกสารสิทธิ์ไม่เคยใช้ประโยชน์ ในที่ดินดังกล่าวแต่อย่างใด และคาดว่าจะนำที่ดินที่ออกเอกสารสิทธิ์ไปใช้เพื่อที่จะก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมถลุงเหล็กโดยขยายจากโรงงานเดิมที่มีอยู่แล้ว ซึ่งการปรับพื้นที่สำหรับขยายโรงงานนั้นจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุ่มน้ำ และกระทบต่อทิศทางกไหลของน้ำ และระบบนิเวศของป่าพรุโดยรวม

นอกจากนี้ชาวบ้านยังพบว่า สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบฯ สาขาบางสะพาน ได้จัดทำประกาศ 2 ฉบับ ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2549 เรื่องการขอเช่าที่ดินทางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน เนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา และการขอเช่าที่ดินสาธารณประโยชน์ น.ส.ล. เลขที่ 36529 หมู่ที่ 7 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน เนื้อที่ประมาณ 11 ไร่ 01 ตารางวา ของบริษัทประจวบพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ เพื่อใช้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้น โดยที่ประชาชนไม่ทราบข้อมูลทั้งที่ได้ติดตามสอบถามเรื่องนี้มาโดยตลอด และได้ยื่นคัดค้านเรื่องการใช้พื้นที่ ดังกล่าวแล้ว

คณะกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและป่า ได้ดำเนินการตรวจสอบในพื้นที่ที่มีความเห็นว่า พื้นที่ป่าพรุดังกล่าว เป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นพื้นที่ป่าชุมชนที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์และดูแลร่วมกัน จึงได้ประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมป่าไม้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานที่ดินจังหวัด และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องป่าพรุและการออกเอกสารสิทธิ์ ชะลอการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติการใช้พื้นที่ป่าพรุ เพื่อขยายโรงงานไว้ก่อน แต่ในปัจจุบันคณะกรรมการฯ พบว่ากลุ่มอิทธิพลในพื้นที่ได้ข่มขู่ คุกคามแกน

นำกลุ่มอนุรักษ์ฯคัดค้านการใช้พื้นที่ป่าพรุขยายโรงงานถลุงเหล็ก ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิ และเสรีภาพของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง และขณะนี้มีการใช้รถไถบริเวณป่าพรุไปแล้วหลายร้อยไร่

คณะอนุกรรมการสิทธิฯ จึงมีความเห็นต่อกรณีดังกล่าวดังต่อไปนี้

1. ต่อกรณีการออกเอกสารสิทธิในพื้นที่บริเวณป่าพรุ คณะอนุกรรมการได้ดำเนินการโดยให้กรมที่ดินตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิในบริเวณดังกล่าว โดยขอให้เร่งดำเนินการตรวจสอบการครอบครองทำประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวและที่มาของการออก โฉนดในพื้นที่หลายแปลง เช่น เลขที่ 103, 100-101, 69-99 เป็นต้น และหากพบว่ากระบวนการออกเอกสารสิทธินั้นมีข้อบกพร่อง ให้มีการดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิในพื้นที่
2. ตามบันทึกตรวจสอบข้อเท็จจริงของสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์) พบว่า บริเวณป่าพรุนั้นมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก พื้นที่เป็นป่าพรุและเป็นที่ยึดเหนี่ยวของชุมชน มีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ขึ้นเต็มพื้นที่ มีความชุ่มชื้นและมีสัตว์อยู่เป็นจำนวนมาก เช่น นกเป็ดน้ำ นกกระเรียน นกกระยางขาว เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นป่าชุมชนที่ชาวบ้านได้ร่วมกันอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ร่วมกันมา หากมีการปรับพื้นที่บริเวณดังกล่าวเพื่อขยายโรงงาน จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทางน้ำ ระบบนิเวศวิทยา และอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมและส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างกว้างขวางได้ ดังนั้นกรมป่าไม้ควรยับยั้งการไถพื้นที่บริเวณป่าพรุโดยทันทีก่อนที่จะเสียหายหนักยิ่งขึ้นระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของทุกฝ่าย และไม่ควรรออนุมัติการใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณดังกล่าว
3. ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) พิจารณาร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม(EIA) ของเครื่องสูบน้ำอย่างเข้มงวด และให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่อย่างละเอียด และรับฟังข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
4. ต่อกรณีการคุกคามแก่นำกลุ่มอนุรักษ์ฯ บางสะพานนั้น รัฐบาลต้องใส่ใจและมีมาตรการในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของนักต่อสู้ นักอนุรักษ์ โดยเร่งด่วน และขอให้เจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่นที่เข้มงวดในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่พิพาทเป็นพิเศษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่ให้เกิดกรณีเช่น คุณเจริญ วัคคัษร อีกต่อไป

คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและป่า

ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

9 กุมภาพันธ์ 2550